



ประกาศโรงเรียนหนองไผ่
เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วย สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ทางสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑ ราย ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ติดเชื้อได้ เดินทางไปตลาดกลางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครและเดินทางกลับมาอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์โดย ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โรงเรียนหนองไผ่ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การปิดและเปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ โรงเรียนหนองไผ่จึงกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. กำหนดปิดสถานศึกษาชั่วคราวระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ จัดการเรียนในระบบออนไลน์ และให้มาเรียนตามปกติวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียน ยกเว้นกรณีนักเรียนที่พักอาศัย อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline ผู้ป่วยติดเชื้อ ได้แก่ ๑) หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัด เพชรบูรณ์ ๒) หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำวัง และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านโพน อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นักเรียนกักตัว ที่พักอาศัย ๑๔ วัน ตามมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข

๒. เลื่อนหรืองดกิจกรรมนักเรียน ตามปฏิทินโรงเรียนทั้งหมดที่เป็นกิจกรรมรวมนักเรียนจำนวนมากเกิน กว่า ๑๐๐ คน พร้อมทั้งยกเลิกการนัดหมายและไม่อนุญาตให้มาทำกิจกรรมของนักเรียนที่โรงเรียนทุกประเภท ในระหว่างการปิดสถานศึกษาชั่วคราว และวันหยุดราชการ

๓. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการตามปกติ ครูผู้สอนให้เตรียมการสอนทางด้าน เทคโนโลยี Google Classroom เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ให้ครูที่ปรึกษาประสานงาน และสื่อสารสร้างความเข้าใจให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบ

๔. งดให้บริการหรือการใช้สถานที่กับบุคคลภายนอกทุกกรณี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

๕. ผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนด พื้นที่การรับ-ส่งพัสดุ ที่บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ และอาคารเพชรอำพันเท่านั้น

๖. ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่พักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงตาม Timeline และหรือมีประวัติ สัมผัสและใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือเคยเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ ดำเนินการไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายงานให้ สถานศึกษาทราบ

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่